

## BẢO ĐẢM QUYỀN ĐƯỢC SỐNG TRONG MÔI TRƯỜNG HÒA BÌNH, HỮU NGHỊ VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

LẠI THU THỦY\*

Ngày nhận: 05/08/2024

Ngày phản biện: 03/09/2024

Duyệt đăng: 21/10/2024

*Tóm tắt: Bảo đảm quyền được sống trong môi trường hoà bình, hữu nghị và phát triển của người dân Việt Nam là nội dung, biện pháp quan trọng để thực hiện quyền con người, góp phần phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Bài viết làm rõ thực tiễn bảo đảm quyền được sống trong môi trường hoà bình, hữu nghị và phát triển của người dân Việt Nam thời gian qua; từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng quyền được sống trong môi trường hoà bình, hữu nghị và phát triển của người dân Việt Nam thời gian tới.*

*Từ khóa: Môi trường hoà bình, hữu nghị, phát triển; quyền được sống; Việt Nam.*

### Đặt vấn đề

Nhân loại đã bước sang thế kỷ XXI với những thành tựu vượt bậc trên các lĩnh vực; song nguyện ước, khát vọng về một thế giới hoà bình, không còn tiếng súng vẫn còn ở xa phía trước đối với một số quốc gia, dân tộc. Bởi những cuộc xung đột ở một số khu vực trên thế giới và những thách thức an ninh phi truyền thống đang đặt ra cho mỗi quốc gia, dân tộc phải quan tâm, chú trọng đến việc bảo đảm quyền được sống thật sự của con người. Đối với dân tộc Việt Nam, bảo đảm quyền được sống của con người trong môi trường hoà bình, hữu nghị và phát triển là mục đích tối thượng cao nhất, là khát vọng cháy bỏng của con người từ lúc sinh ra cho đến khi khôn lớn, trưởng thành và phát triển. Đảng ta đã khẳng định: “Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ

Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu” [1; tr.27-28].

### 1. Quyền được sống của con người một giá trị chung mang tính phổ quát của nhân loại

Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin đã khẳng định: “Quyền con người là những đặc quyền chỉ có ở con người mới có, với tư cách là con người, là thành viên xã hội loài người” [2; tr.14]. Điều đó có nghĩa là quyền của con người vừa có những đặc quyền, đặc lợi riêng ở phạm vi quốc gia, dân tộc mình, vừa mang những dấu ấn của nhân loại, đó là đấu tranh chống lại áp bức, bóc lột, giành quyền và tự do chân chính của con người, giải phóng con người và phát triển toàn diện nhân cách con người.

Điều 1, Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền (năm 1948) đã khẳng định: “Mọi

\* Học viện Cảnh sát nhân dân.

người sinh ra tự do và bình đẳng về phẩm cách và quyền lợi, có lý trí và lương tri, và phải đối xử với nhau trong tình bác ái”. Trong bản Tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ công bố ngày 4/7/1776 cũng khẳng định: “chúng tôi khẳng định một chân lý hiển nhiên rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, rằng tạo hoá đã ban cho họ những quyền tất yếu và bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc”. Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của nước Pháp năm 1789 cũng nêu rõ: “Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi”. Như vậy, quan điểm, tư tưởng của Quốc tế, của nước Mỹ, nước Pháp về quyền con người cho ta thấy ba vấn đề cơ bản sau: *Một là*, con người sinh ra tự nhiên đã có quyền tự do, bình đẳng và được hưởng hạnh phúc do chính mình tạo dựng, xây đắp nên. *Hai là*, quyền tự do, bình đẳng và những quyền lợi của con người phải được tôn trọng, bảo vệ, thực thi trong cuộc sống, không tổ chức, cá nhân nào được phép chà đạp, tước đi các quyền bất khả xâm phạm đó. *Ba là*, quyền được sống của con người là một giá trị của nhân loại, là hướng đích cao nhất và cuối cùng trong một thế giới đầy biến động, phức tạp hiện nay.

Dân tộc Việt Nam đã trải qua biết bao cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm không chỉ để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc mà còn bảo vệ quyền được sống của con người; do đó, vấn đề bảo đảm quyền được sống của con người trong môi trường hoà bình, hữu nghị và phát triển càng thấm thía và có giá trị nhân văn sâu sắc hơn bao giờ hết. Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới là người

tiêu biểu cho cuộc đấu tranh bảo vệ quyền được sống cho con người nói chung và cho nhân dân Việt Nam nói riêng. Nằm trong mạch nguồn của dòng chảy lịch sử, kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (ngày 3/2/1930) cho đến nay, vấn đề bảo đảm quyền được sống của con người trong môi trường hoà bình, hữu nghị và phát triển từng bước được hiện thực hoá sinh động vào trong đời sống xã hội để thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn thể dân tộc Việt Nam là một khối thống nhất về ý chí và hành động cách mạng, đấu tranh đòi lại những quyền cơ bản, vốn có của con người “tự do, dân chủ, cơm áo và hoà bình”.

Thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc, quyền được sống của con người trong môi trường hoà bình bước đầu trở thành hiện thực. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền độc lập, tự do ấy” [3; tr.3]. Giá trị của hoà bình, độc lập, tự do đối với dân tộc ta đâu có dễ dàng, bởi ngay sau đó nhân dân ta bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ, toàn dân, toàn diện nhưng nhất định thắng lợi, đó là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Trải qua những năm tháng đấu tranh gian khổ, ác liệt, với truyền thống yêu nước nồng nàn, khắc cốt ghi tâm lời căn dặn thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vi độc lập của Tổ quốc, vì nghĩa vụ đối với các dân tộc... toàn quân và toàn dân ta đoàn kết một lòng, không sợ hy sinh, gian khổ, kiên quyết chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn” [4; tr.130].

Vấn đề bảo đảm quyền được sống của con người trong môi trường hoà bình, hữu nghị và phát triển là một cuộc hành trình đầy gian nan, vất vả, thử thách, đó là sự hy sinh xương máu của lớp lớp người con ưu tú đã không tiếc cuộc đời và tuổi xuân để hiến dâng cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Và, cuối cùng quyền được sống của con người trong môi trường hoà bình, hữu nghị và phát triển đã trở thành hiện thực, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh vì mục tiêu hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới. Trong cuộc đấu tranh đó, nhân dân Việt Nam luôn đồng hành cùng nhân dân thế giới, có đóng góp nhất định vào các phong trào cách mạng thế giới, tạo thành những dòng thác đấu tranh cách mạng sục sôi, mạnh mẽ, quyết liệt để giải phóng con người khỏi áp bức, bóc lột, bất công.

## **2. Quyền được sống của con người trong môi trường hoà bình, hữu nghị và phát triển để dựng xây, kiến thiết đất nước hiện nay**

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, điều hành Chính phủ, vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị các cấp, được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân; quyền được sống của con người trong môi trường hoà bình, hữu nghị và phát triển đạt được nhiều thành tựu quan trọng, to lớn có ý nghĩa lịch sử, góp phần củng cố, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế. Quyền được sống của con người trong môi trường hoà bình, hữu nghị và phát triển được thể hiện qua các Bản Hiến pháp Việt Nam: năm 1946, năm 1959, năm 1980, năm 1992 và năm 2013. Điều 14, chương 2, Hiến pháp năm 2013 quy định: “ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật”; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991 (Bổ sung, phát triển năm 2011); Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 12/7/1992 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá VII về “Vấn đề quyền con người và quan điểm, chủ trương của Đảng ta”; Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 20/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá X về “Công tác nhân quyền trong tình hình mới”; Quyết định số 42/QĐ-TTg ngày 12/1/2017 phê duyệt Đề án tuyên truyền thành tựu của Việt Nam về dân chủ, nhân quyền, dân tộc và tôn giáo thực hiện trong giai đoạn 2017-2021; Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 2/3/2018 phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về quyền con người ở Việt Nam. Đặc biệt, thể chế pháp luật về quyền con người trong môi trường hoà bình, hữu nghị và phát triển từng bước được hoàn thiện, quy định tương đối đầy đủ, rõ ràng ở các lĩnh vực, hoạt động cụ thể.

Cùng với đó, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam tham gia hầu hết các Công ước quốc tế để bảo vệ quyền con người nói chung và quyền được sống trong môi trường hoà bình, hữu nghị và phát triển nói riêng. Ở cấp độ đa phương, song phương, Việt Nam ngày càng tích cực, chủ động tham gia vào các diễn đàn liên quan đến nhiều lĩnh vực, hoạt động khác nhau để bảo vệ quyền của con người trong môi trường hoà bình hiện nay. Cử lực lượng tham gia gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc, tham gia giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống... Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Chúng

ta đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới... Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” [5; tr.34].

Như vậy, bảo đảm quyền được sống của con người trong môi trường hoà bình, hữu nghị và phát triển của người dân Việt Nam là bảo đảm đầy đủ quyền tự do, dân chủ của mỗi cá nhân trong tham gia phát triển kinh tế, hoạt động xã hội để cống hiến tài năng, trí tuệ cho đất nước theo đúng quy định của pháp luật. Chủ thể bảo đảm các quyền của con người là hệ thống chính trị các cấp thông qua các cơ chế, chính sách cụ thể, thiết thực ở từng lĩnh vực, ngành nghề và đối tượng của Đảng, Nhà nước.

Tuy nhiên, hiện nay vấn đề bảo đảm quyền sống của con người trong môi trường hoà bình, hữu nghị và phát triển ở Việt Nam đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức bởi những tác động của tình hình thế giới, khu vực. Những tác động đó, một mặt tạo ra những thời cơ, vận hội, mặt khác cũng chứa đựng những nhân tố gây mất ổn định, đó là: cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn đã tác động đến hoà bình, ổn định và quan hệ quốc tế của nhiều nước, trong đó có Việt Nam; những hậu quả nặng nề, to lớn từ thách thức an ninh phi truyền thống, như: chủ nghĩa khủng bố, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, chiến tranh mạng, đói nghèo, bệnh tật; sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế... Bên cạnh đó, khu vực Đông Nam Á cũng chịu sự chi phối, quy định về vai trò của các nước... đã tác động sâu sắc mạnh mẽ đến vấn đề bảo đảm quyền được sống của con người trong môi trường hoà bình, hữu nghị và phát triển hiện nay.

### 3. Một số giải pháp nâng cao chất lượng quyền được sống của con người trong môi trường hoà bình, hữu nghị và phát triển ở Việt Nam hiện nay

*Trước hết, cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chủ thể, lực lượng về tầm quan trọng của việc bảo đảm quyền sống của con người trong môi trường hoà bình, hữu nghị và phát triển của người dân Việt Nam.*

Các cơ quan, ban, ngành có liên quan và mỗi người dân Việt Nam ở trong nước và ngoài nước cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc những quan điểm, đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm và thúc đẩy quyền con người. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy vai trò, trách nhiệm nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong tuyên truyền, phổ biến những thành tựu của đất nước trên lĩnh vực bảo đảm nhân quyền cho con người; thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đời sống của các tầng lớp nhân dân trong xã hội, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thu hẹp khoảng cách chênh lệch giàu - nghèo; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đối với việc thực hiện những cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước về quyền con người và bảo đảm đi vào thực tiễn cuộc sống. Thường xuyên nắm cơ sở, lắng nghe những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của người dân để tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước điều chỉnh, bổ sung cơ chế, ban hành những chính sách mới có liên đến quyền con người; qua đó, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có ý thức chính trị cao trong bảo vệ

đường lối, quan điểm của Đảng, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

*Hai là, tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật về bảo đảm quyền con người trong môi trường hoà bình, hữu nghị và phát triển của người dân Việt Nam.*

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định: “coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và mục tiêu của sự phát triển... Mọi chính sách của Đảng, Nhà nước đều phải hướng vào nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của nhân dân” [1; tr.215-216]. Theo đó, các cơ quan, ban, ngành có liên quan ở Trung ương phối hợp chặt chẽ với địa phương tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật về bảo đảm quyền con người trong môi trường hoà bình một cách rộng rãi, đầy đủ, toàn diện, đồng bộ và thống nhất hơn nữa. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến pháp luật về an ninh con người, bảo đảm cho con người không bị đe dọa, hoặc tấn công bởi những tác động tiêu cực từ bên ngoài xã hội, hoặc trong nội bộ gia đình; hoàn thiện pháp luật về bảo vệ con người trước thách thức an ninh phi truyền thống. Trước khi ban hành pháp luật về bảo đảm quyền con người lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, nhất là những chuyên gia, nhà khoa học có kiến thức, kinh nghiệm về luật; tham khảo pháp luật về bảo vệ quyền con ở các nước trên thế giới... kế thừa, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào điều kiện, hoàn cảnh lịch sử, cụ thể để mở rộng phạm vi, đối tượng pháp luật về quyền con người để được sống trong môi trường hoà bình thực sự, toàn tâm, toàn ý cống hiến cho sự phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc hiện nay.

*Ba là, tiếp tục đổi mới, nâng cao việc thực hiện chính sách xã hội đối với người dân của hệ thống chính trị các cấp.*

Đảng ta khẳng định: “Đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội theo hướng toàn diện, đồng bộ, hiện đại, bao trùm, bền vững” [6]. Với tinh thần này, hệ thống chính trị các cấp quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc những chế độ, chính sách xã hội có liên quan trực tiếp đến người dân; bảo đảm cho người dân được thừa hưởng những thành tựu mà đất nước đạt được sau gần 40 năm đổi mới; những cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước khi được ban hành phải tuyên truyền, phổ biến kịp thời và chính xác đến người dân; giải quyết tốt những thắc mắc, băn khoăn, trăn trở, lo lắng của người dân khi quyền và lợi ích của họ chưa được trả lời và thực hiện. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn “Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ” [5; tr.175]. Vì vậy, hơn bao giờ hết, trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách xã hội cho các đối tượng trong xã hội, hệ thống chính trị các cấp, đặc biệt cấp cơ sở cần công khai, minh bạch, bảo đảm đúng người, đúng đối tượng để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

*Bốn là, phát huy vai trò của lực lượng vũ trang trong bảo đảm quyền được sống của con người trong môi trường hoà bình, hữu nghị và phát triển của người dân Việt Nam.*

Lực lượng vũ trang (trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân) giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Nhân dân ta có hai lực lượng. Một là quân đội, để đánh giặc ngoại xâm, để bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn hòa bình. Một lực lượng nữa là công an, để chống kẻ địch trong nước, chống bọn phá hoại. Có lúc chiến tranh, có

lúc hòa bình. Lúc chiến tranh thì quân đội đánh giặc, lúc hòa bình thì tập luyện. Còn công an thì phải đánh địch thường xuyên, lúc chiến tranh có việc, lúc hòa bình lại càng nhiều việc” [4; tr.258]. Với tinh thần này, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc quan điểm của Đảng về xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội và Công an; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Công an trong sạch, vững mạnh về chính trị tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; củng cố, giữ vững và tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt giữa Quân đội, Công an với nhân dân; xây dựng thế trận lòng dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tăng cường phối hợp giữa hai lực lượng để giải quyết có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ Tổ quốc “từ sớm”, “từ xa”, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định chính trị để

người dân được thụ hưởng và cảm nhận được những giá trị đích thực của cuộc sống mà Đảng, Nhà nước đem lại.

### Kết luận

Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã căn dặn: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới” [4; tr.624]. Thực hiện di huấn thiêng liêng của Người, việc bảo đảm quyền sống của con người trong môi trường hoà bình, hữu nghị và phát triển của con người Việt Nam luôn là vấn đề hàng đầu của Đảng, Nhà nước ta. Mặc dù, trong giai đoạn hiện nay, thế giới vẫn chưa một ngày nào im tiếng súng, song mục tiêu, khát vọng về hoà bình, con người được sống trong ấm no, tự do, hạnh phúc vẫn là dòng chảy chủ đạo, xuyên suốt của lịch sử nhân loại, không một lực lượng nào có thể làm nhụt ý chí, giảm sút tinh thần đó. Cuộc hành trình đi đến thực hiện khát vọng, ước mơ cháy bỏng về bảo đảm quyền được sống của con người trong môi trường hoà bình, hữu nghị và phát triển là quá trình lâu dài, thường xuyên, liên tục, đòi hỏi sự nỗ lực, chung tay, góp sức của toàn thể nhân loại, không trừ một ai, bởi hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn trong thời đại ngày nay. ▣

### Tài liệu tham khảo:

- [1] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*, tập I, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
- [2] C.Mác-Ph.Ăngghen về quyền con người (1998), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.
- [3] Hồ Chí Minh (2011), *Toàn tập*, tập 4, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.
- [4] Hồ Chí Minh (2011), *Toàn tập*, tập 15, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.
- [5] Nguyễn Phú Trọng (2022), *Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam*, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
- [6] *Nghị quyết 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.*